

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 08/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 4 năm 2012

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Trong thời gian qua, công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về điện lực đã được các cấp, các ngành phối hợp thực hiện đạt được những kết quả nhất định, các công trình lưới điện cao áp đã được bảo vệ, vận hành an toàn, cung cấp ổn định nguồn điện cho sản xuất và sinh hoạt. Tuy nhiên, tình hình xâm phạm hành lang an toàn lưới điện vẫn còn diễn ra nhiều và phức tạp như: trộm cắp vật tư, thiết bị, cắt phá dây tiếp địa tại các trạm biến áp, coi nói nhà cửa lấn chiếm hành lang tuyến, khai thác đất, đá, thi công các công trình gây sự cố cho lưới điện, việc thi công, vận hành các công trình điện còn những bất cập tạo tiền đề cho những khiếu nại của nhân dân. Bên cạnh đó, việc phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện của một số địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện các quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp còn chậm và thiếu đồng bộ.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn công trình lưới điện cao áp nhằm đảm bảo hệ thống công trình vận hành an toàn, ổn định, hạn chế sự cố lưới điện và những tai nạn đáng tiếc xảy ra, đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh chỉ thị:

1. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra việc xử lý vi phạm hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp tại các huyện, thành phố.

Phối hợp với các đơn vị quản lý lưới điện cao áp và UBND các huyện, thành phố thống kê các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp đang tồn tại; phân loại từng trường hợp cụ thể tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh và phối hợp với các sở, ban, ngành về việc khen thưởng các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, xử lý kỷ luật những tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm hoặc cố ý làm trái với quy định của Nhà nước trong công tác quản lý hoạt động xây dựng liên quan đến hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về UBND tỉnh, Bộ Công Thương.

2. Công an tỉnh

Phối hợp với các ngành, các cấp lập biên bản các hành vi vi phạm hành lang bảo vệ công trình lưới điện cao áp theo quy định. Xử lý vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 68/2010/NĐ-CP ngày 15/6/2010 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực.

Chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc tham gia cùng với các địa phương xử lý các trường hợp vi phạm khi có yêu cầu. Đảm bảo an ninh trật tự cho việc thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, phối hợp giải quyết các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Tổ chức lực lượng nắm tình hình an ninh trật tự, đề ra các biện pháp phòng ngừa và điều tra truy xét, xử lý nghiêm minh các trường hợp xâm phạm an toàn hệ thống điện; hướng dẫn nghiệp vụ cho các lực lượng bảo vệ hệ thống lưới điện cao áp; thường xuyên thông báo, trao đổi với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan và các đơn vị quản lý vận hành lưới điện về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng xâm phạm hệ thống lưới điện cao áp để phối hợp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn.

3. Sở Xây dựng

Chỉ đạo Thanh tra xây dựng kiểm tra, lập biên bản và xử lý các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 68/2010/NĐ-CP.

Phối hợp với các cơ quan có liên quan lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng đảm bảo hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Thường xuyên kiểm tra sau cấp phép xây dựng nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý các đơn vị vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tham gia xử lý các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp đối với lĩnh vực đất đai.

Có trách nhiệm kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 68/2010/NĐ-CP.

5. UBND các huyện, thành phố

Quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, ngăn chặn xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra, lập biên bản các hành vi vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn.

Xử lý vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 68/2010/NĐ-CP. Tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

Chịu trách nhiệm trong việc cấp phép xây dựng theo thẩm quyền, thường xuyên kiểm tra sau cấp phép nhằm kịp thời chấn chỉnh xử lý các đơn vị vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và các đơn vị quản lý vận hành lưới điện tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về tầm quan trọng của hệ thống lưới điện cao áp, từ đó vận động nhân dân cùng tham gia công tác bảo vệ, tham gia tố giác tội phạm, tố giác những hành vi xâm phạm đến hành lang an toàn lưới điện cao áp, chú trọng tập trung vào những địa bàn trọng điểm, phức tạp thường xảy ra các vụ mất cắp vật tư, thiết bị điện và vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn kiểm tra, kịp thời phát hiện và phối hợp cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp theo đúng quy định ngay từ khi công trình mới có hành vi xây dựng trái phép, không để đến khi công trình hoàn thành mới lập hồ sơ xử lý; kiên quyết không để xảy ra những trường hợp vi phạm mới, từng bước giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm nghiêm trọng còn tồn đọng theo từng khu vực.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp cấp tỉnh.

6. Đối với cơ quan quản lý vận hành lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh

Tăng cường phối hợp với Sở Công Thương, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến hộ dân để mọi người hiểu rõ việc bảo vệ an toàn lưới điện cao áp là xuất phát từ yêu cầu bảo đảm an toàn cho người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, do đó tất cả mọi tổ chức và công dân phải có trách nhiệm tham gia, thực hiện.

Thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm đến an toàn công trình lưới điện cao áp do đơn vị mình quản lý; lập biên bản và đề xuất các biện pháp xử lý, báo cáo kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền để xử lý. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm có nguy cơ gây sự cố nghiêm trọng làm mất an toàn cho người, thiết bị và hệ thống điện, các đơn vị Điện lực áp dụng biện pháp ngừng cấp điện, khẩn trương báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý. Trình tự và thủ

tục ngừng, giảm mức cung cấp điện theo quy định của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

Đơn vị quản lý lưới điện cao áp khi nhận được văn bản đề nghị xây dựng mới hoặc cải tạo công trình, nhà ở và hồ sơ có liên quan của chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu hoặc người sử dụng hợp pháp công trình, nhà ở (gọi tắt là chủ công trình), phải có trách nhiệm khảo sát hiện trường nơi dự kiến xây dựng, cải tạo công trình và lập văn bản thỏa thuận với chủ công trình về an toàn điện đối với nhà ở, công trình xây dựng theo đúng quy định của pháp luật về thời gian và trình tự. Trường hợp không thỏa thuận được phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Định kỳ 6 tháng, năm và các vụ việc có tính chất cấp thiết, đơn vị quản lý ngành điện báo cáo Ban chỉ đạo để xử lý.

7. Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

Theo chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch và phân công thành viên tổ chức thực hiện, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện theo định kỳ.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân hoạt động có liên quan đến hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Cao Khoa